

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
โรงเรียนสาธิต		
1	นางสาวเสาวณีย์ จันทร	อาจารย์ปฏิบัติการ
2	นางสาวปิยธิดา จุมพลศรี	อาจารย์ปฏิบัติการ
3	นางนัยน์เนตร มาติยา	อาจารย์ปฏิบัติการ
4	นางนิตยา วานิช	อาจารย์ปฏิบัติการ
5	นางสาวปิยะเนตร อ้วนสะอาด	อาจารย์ปฏิบัติการ
6	นางวาสนา พวงเงิน	อาจารย์ปฏิบัติการ
7	นางกาญจนา ทับผดุง	อาจารย์ปฏิบัติการ
8	นางจลิน โต้โสภณ	อาจารย์ปฏิบัติการ
9	นางรัตนา มั่นคง	อาจารย์ปฏิบัติการ
10	นางสาวอุไร ใจวิสุทธิ์हरธา	อาจารย์ปฏิบัติการ
11	นางสาวภิรมย์ ศรีสุข	อาจารย์ปฏิบัติการ
12	นายประภาส ปานงาม	อาจารย์ปฏิบัติการ
13	นายอิษฎ์เทพ เลี้ยวสุวรรณ	อาจารย์ปฏิบัติการ
14	นางสาวกชกร นาคสุขมูล	อาจารย์ปฏิบัติการ
15	นางนฤมล อ้วนสะอาด	อาจารย์ปฏิบัติการ
16	นางสาวสิริวรรณ เกียรติกอบชัย	อาจารย์ปฏิบัติการ
17	นางสาวประภาพร วิชญาศตรา	อาจารย์ปฏิบัติการ
18	นางสาวตุนารถ จินอนันต์	อาจารย์ปฏิบัติการ
19	นางสาวคชาภรณ์ อุดเลิศ	อาจารย์ปฏิบัติการ
20	นางสาวทิพารัตน์ ศิริเรืองสกุล	อาจารย์ปฏิบัติการ
21	นางขวัญเรือน จันใจ	อาจารย์ปฏิบัติการ
22	นางสาวพิชตะวัน ทิอ่อน	อาจารย์ปฏิบัติการ
23	นางพิริยาภรณ์ วิทยานันท์	อาจารย์ปฏิบัติการ
24	นายธวัชชัย เตชพรหม	อาจารย์ปฏิบัติการ
25	นายธวัชชัย ดิสี	อาจารย์ปฏิบัติการ
26	นางสาวจุฬาลักษณ์ รักพงษ์	อาจารย์ปฏิบัติการ
27	นางสาวกันยาลักษณ์ สมท่า	อาจารย์ปฏิบัติการ
28	นายเพชร น้อยคำนุช	อาจารย์ปฏิบัติการ
29	นางนิภาพร สุขอร่าม	อาจารย์ปฏิบัติการ
30	นางสาวสุดารัตน์ พักแก้ว	อาจารย์ปฏิบัติการ
31	ว่าที่ ร.ท.ฐิตพิพรรธน์ อินทรประดิษฐ์	อาจารย์ปฏิบัติการ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
32	นางสาวพัชรินทร์ หุณฑสาร	อาจารย์ปฏิบัติการ
33	นางสาวพิมพ์ธนี จันทรารัตน์	อาจารย์ปฏิบัติการ
34	นางสาวชลธิชา เนิ่องศิลป์	อาจารย์ปฏิบัติการ
35	นางสาวจุฑามาศ มาประสพ	อาจารย์ปฏิบัติการ
36	นางสาววิมณมาศ วงศ์วิเศษ	อาจารย์ปฏิบัติการ
37	นางสาวภัทราวดี กาทอง	อาจารย์ปฏิบัติการ
38	นางสาวจันทิมา สังกัแก้ว	อาจารย์ปฏิบัติการ
39	นายสายชล เกิดแก้ว	อาจารย์ปฏิบัติการ
40	นางสาวปญญิสสา สัมพันธ์	อาจารย์ปฏิบัติการ
41	นางสาวมณีนุช ไจวงษ์	อาจารย์ปฏิบัติการ
42	นางสาวสุวิทย์ สร้อยจิตร	อาจารย์ปฏิบัติการ
43	นางสาวผณินทร์ มากสิริรินทร์	อาจารย์ปฏิบัติการ
44	นางสาวพรสวรรค์ เขียวอ่อน	อาจารย์ปฏิบัติการ
45	นายชยันต์ สิ้นสกุล	อาจารย์ปฏิบัติการ
46	นายอนุศักดิ์ เครือม่วง	อาจารย์ปฏิบัติการ
47	นางสาวเสาวภา คิตดี	อาจารย์ปฏิบัติการ
48	นางสาวภาณุมาศ จันทร	อาจารย์ปฏิบัติการ
49	นางสาวรุ่งรัตน์ บุญนันท์	อาจารย์ปฏิบัติการ